



27 กันยายน 2556

เรื่อง การดูแลนักเรียน
เรียน ผู้ปกครอง

ด้วยในปัจจุบัน สภาพสังคมทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด บางท่านมอบความรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนให้กับแม่บ้าน พี่เลี้ยง หรือพนักงานขับรถ และบางท่านก็ปล่อยให้เรียนอยู่ตามลำพังกับรายการโทรทัศน์ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ หรือใช้เวลาไปกับเพื่อนที่玩乐โดยไม่เกิดสาระประโยชน์อันใด

ด้วยความห่วงใย เพื่อสร้างเกราะป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียคุณค่าทางด้านร่างกายและจิตใจ และปัญหาการรังแก ช่มชู้ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนในแนวทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ

ขอความร่วมมือสร้างสัมพันธ์ภาพของครอบครัวด้วยการใช้ถ้อยคำที่อ่อนโยนและสร้างสรรค์ต่อกันทุกครั้งที่อยู่พร้อมหน้า งดการให้ความสำคัญกับผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่อยู่ในเครื่องมือสื่อสารมากกว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้า

2. ให้อิสระแต่ไม่ละเลย

โดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความเป็นอิสระ บุตรหลานของเราก็เช่นกัน ควรให้อิสระได้เลือกทำในสิ่งที่ตนเองได้เป็นผู้เลือก แต่ทั้งนี้ ผู้ปกครองไม่ควรละเลยหรือวางใจ เนื่องจากนักเรียนยังเด็ก อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องมีผู้ปกครองคอยชี้แนะในสิ่งที่ดีงามด้วย

3. พี่เลี้ยง แม่บ้าน คนรถ ถึงแม้มติแค่ไหนก็ไม่เท่าพ่อแม่ ผู้ปกครอง

โดยเบื้องลึกในจิตใจแล้ว เด็กทุกคนต้องการความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง มากกว่าพี่เลี้ยง แม่บ้าน หรือคนรถ เพียงแต่การแสดงออกของเด็ก อาจแตกต่างกันไปตามวัย ผู้ใหญ่ควรทำความเข้าใจ และเข้าถึงจิตใจของบุตรหลานด้วยแนวทางที่เหมาะสมแก่วัย

จากสถิติเด็กที่ถูกล่วงละเมิดหรือทำร้ายร่างกาย ชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลใกล้ชิด ในกรณีที่บุตรหลานยังอยู่ในวัยเด็ก ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรหมั่นถามไถ่ สัมผัสร่างกาย สวมกอด หากสังเกตนักเรียนมีรอยขีดข่วน ร่างกาย มีการแสดงออกหรือพูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นปกติ ผู้ปกครองควรให้ความสนใจ สอบถามเพิ่มเติม พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมของพี่เลี้ยง แม่บ้าน รวมถึงคนรถที่เป็นผู้ดูแลรับส่งนักเรียนด้วย

ในกรณีที่บุตรหลานอยู่ในช่วงวัยรุ่น อาจลดการถามจุกจิก หรือตำหนิ คัดโทษเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย ให้กำลังใจ และทำให้บุตรหลานวางใจที่จะให้พ่อแม่เป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง ให้ ว่างกับการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น หากสังเกตเห็นนักเรียนมีลักษณะเก็บตัว หรือมีอาการเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล อาจเป็นได้ว่า ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้ หรือมีปัญหา ถูกช่มชู้ ถูกรังแก ขอความกรุณาผู้ปกครองให้เวลาสอบถามพูดคุยกับนักเรียน และแจ้งให้ที่โรงเรียนทราบ

สำหรับกรณีที่นักเรียนต้องใช้บริการรถโรงเรียน โดยระเบียบปฏิบัติ รถทุกคนจะต้องมีพี่เลี้ยง (เพศหญิง) ติดรถตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยพี่เลี้ยงจะตั้ง อดรับ-ส่งถึงหน้าบ้าน หรือจุดที่ตกลงกับผู้ปกครอง และโรงเรียนไม่อนุญาต ให้บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงพนักงานขับรถ สัมผัสร่างกายของนักเรียนในที่สาธารณะ ยกเว้นเฉพาะในกรณีจำเป็นฉุกเฉินเท่านั้น ซึ่งหากผู้ปกครองพบเห็นพฤติกรรมใดที่ผิดไปจากระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน ขอความร่วมมือแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทันที หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการกระทำผิดระเบียบจริง ถือว่ามีความผิด โรงเรียนจะดำเนินการ/ลงโทษจนถึงที่สุด

และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้กรุณาแนะนำ และเป็นกัลยาณมิตรของโรงเรียนตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

นายพิสุทธิ ยงค์มกล

ผู้อำนวยการ